

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, mua bán người 6 tháng đầu năm 2023

Căn cứ Công văn 1258/CAT-PV01 ngày 31/5/2023 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, mua bán người 6 tháng đầu năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

Thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp. Các tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người ngày càng tăng, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, học sinh; phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi gây hậu quả nghiêm trọng.

II. Kết quả

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người năm 2023; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Sở, gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm, mua bán người và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở; tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản như: Luật phòng, chống mua bán người; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030...

Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người; tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm mua bán người; phát động đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động phòng, chống tội

phạm, mua bán người do các Sở, ban ngành tổ chức. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong công tác giáo dục, ngăn ngừa từ trong gia đình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở nơi cư trú.

2. Công tác phòng ngừa

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm; tập trung vào các nội dung như: Điều 150, 151 bộ luật Hình sự liên quan đến tội mua bán người; Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐTP ngày 11/11/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng điều 150 về tội mua bán người và điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự... các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan; trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong việc giáo dục, tuyên truyền vận động gia đình, người thân tích cực tham gia phòng chống tội phạm; phòng, chống mua bán người. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người và các phong trào thi đua khác để nâng cao tính tích cực, chủ động tham gia phát hiện, tố giác và lên án tội phạm. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động được thông tin, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa mua bán người.

Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Triển khai thực hiện bảo đảm cam kết thực hiện đạt hiệu quả nội dung các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023 và những năm tiếp theo. Nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, những nội dung “Cơ quan an toàn về an ninh, trật tự”. Tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở ký cam kết thi đua xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023.

3. Phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm

Sở thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng của công chức, viên chức, người lao động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm, đặc biệt là lực lượng Đoàn thanh niên giữ

vai trò xung kích.

Tuyên truyền, quán triệt công chức, viên chức và người lao động cảnh giác, tránh xa các tệ nạn xã hội và tham gia tố giác tội phạm. Luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm và thực hiện tốt việc vận động, tuyên truyền gia đình, người thân tham gia phát giác, tố giác tội phạm...

III. Đánh giá chung

Công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người trong 6 tháng đầu năm 2023 luôn được Ban Giám đốc Sở quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người. Mỗi một công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tạo môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp, Sở Khoa học và Công nghệ xác định một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở với phương châm “phòng ngừa là chính”... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động.

- Tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; thường xuyên giáo dục đảng viên, công chức, viên chức và người lao

động về các chủ trương, chính sách trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người...

- Phối hợp, tạo điều kiện để CC,VC và người lao động trong toàn Sở cùng tham gia phòng, chống tội phạm, mua bán người

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh QT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đào Ngọc Hoàng